



เอกภาพในหมู่มุสลิม

มุสลิมทั้งหลายบนโลกนี้!
ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใด
หากว่าพวกท่านไม่เป็นศัตรู
ซึ่งกันและกันไม่สู้รบกันเอง
และให้รู้จักอย่างแท้จริงว่า
ใครเป็นมิตร ใครเป็นศัตรู
ของท่าน เมื่อนั้นสภาพการ
เป็นอยู่ของพวกท่านย่อม
แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับ
สภาพทุกวันนี้ที่พวกท่าน
อยู่อย่างถูกเหยียดหยาม
อ่อนแอ และล้าหลัง



“บริเวณที่ประชากรมุสลิมอยู่หนาแน่นที่สุดก็คือ พื้นที่ระหว่างตะวันออก
กับตะวันตก และส่วนตรงกลางของโลก นั้นหมายถึงไม่ว่าจะเป็นด้าน
จุดยุทธศาสตร์ ด้านสมรภูมิ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สภาพของน้ำและอากาศ
ถือว่าเป็นจุดที่เปราะบางที่สุดของโลกที่อยู่ในมือของพวกเขา อารยธรรมต่าง ๆ
ที่เก่าแก่ที่สุดก็อยู่ในอาณาบริเวณนี้ที่ซึ่งชาวมุสลิมอาศัยอยู่ วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่
ลึกซึ้งที่สุด ก็ผูกพันอยู่กับบริเวณที่ชาวมุสลิมอาศัยอยู่

สมัยก่อน ประชาชาติอื่นยังอยู่ในสภาพป่าเถื่อนก็ประชาชาตินี้เองที่ใช้วิชาการ
และความรู้ที่มีในการพัฒนาโลกนี้ เป็นประชากรหนึ่งที่สมควรสมานและมั่นคง
ประเทศต่าง ๆ ก็อยู่ใกล้กัน ประชาชาติต่างก็มีความใกล้ชิดกันทางด้านวัฒนธรรมและ
ในที่ได้ก็ตามบนโลกนี้ก็มีความของเขาเอง ซึ่งทั้งหมดก็เป็นมุสลิม คำพูดของเราที่
ต้องการจะกล่าวก็คือมุสลิมทั้งหลายบนโลกนี้!ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใด หากว่าพวก
ท่านไม่เป็นศัตรูซึ่งกันและกัน ไม่สู้รบกันเองและให้รู้จักอย่างแท้จริงว่า ใครเป็นมิตร
ใครเป็นศัตรูของท่าน เมื่อนั้นสภาพการเป็นอยู่ของพวกท่านย่อมแตกต่างกันอย่างสิ้น
เชิงกับสภาพทุกวันนี้ที่พวกท่านอยู่อย่างถูกเหยียดหยาม อ่อนแอและล้าหลัง

ประเทศอิสลามส่วนใหญ่หรือโดยทั่วไปแล้ว มีความยากจน ถูกครอบงำและอยู่
ในสภาพเป็นเชลย บรรดาศัตรูอิสลามก็พยายามที่จะขจัดความเป็นอิสลามออก
ไปจากประเทศอิสลามทั้งหลาย หัวใจของประชาชนทุก ๆ คนนั้นอยู่กับอิสลามและ
พระเจ้าเป็นเจ้า และก็มีความรักให้แก่อิสลาม การเมืองแบบต่าง ๆ และมหาอำนาจ
ทั้งหลายในโลกพยายามที่จะให้ประชาชนทั้งหลายหันเหจากอิสลาม โดยใช้รัฐบาล
ต่าง ๆ ที่เป็นข้าทาสของพวกเขาคือเครื่องมือ ถ้าหากพวกท่านทั้งหลายอยู่ร่วมกัน
ไม่ทะเลาะเบาะแว้งต่อกัน ใช้พลังอันยิ่งใหญ่ของพวกท่านเพื่อที่จะทำให้ศาสนาและ
ความเป็นไปในโลกนี้ของพวกท่านเองให้ดีขึ้นโดยไม่นำมาทำลายกันเอง พวกท่านก็
สามารถที่จะเป็นเสมือนเชือกขึงกัน เมื่อเผชิญกับอำนาจและการเมืองของต่าง
ชาติได้ ซึ่งนี่เองคำพูดของเรา เราไม่ได้กล่าวว่าบรรดาพี่น้องอะฮ์ลุลซุนนะฮ์ทั้งหลาย
ในโลกต้องกลายเป็นชีอะฮ์ หรือให้บรรดาชีอะฮ์ทั้งหลายบนโลกนี้ต้องละทิ้งหลัก
ศรัทธาของตนเอง แต่ทว่าพี่น้องอะฮ์ลุลซุนนะฮ์คนหนึ่งหรือใครก็ตามที่ได้ศึกษาค้น
คว้าแล้ว ไม่ว่าอะกีดะฮ์ของเขาจะเป็นเช่นไร เขาจะต้องปฏิบัติอะมัลการงานทั้งหลาย
ตามความเชื่อและการค้นคว้าของตนเอง ตามที่เราได้กล่าวไปแล้วเขามีหน้าที่รับผิดชอบ
ขอบต่อพระเจ้าเป็นเจ้าของเขา คำพูดของเราที่ต้องการจะกล่าวโดย เป็นศาสน์ในสัจพจน์
แห่งเอกภาพนี้ก็คือ บรรดามุสลิมทั้งหลายอย่าเป็นศัตรูต่อกัน และให้มีความสามัคคี
ต่อกันเป็นคำพูดที่น่ารับฟังมิใช่หรือ ? มันเป็นคำพูดที่ผู้มีสติปัญญาทั้งหลายที่ไม่มี
อคติและมีความยุติธรรมจะต้องให้การยอมรับอย่างแน่นอน ที่มาของมันก็คืออัล-
กุรอาน ซุนนะฮ์ของท่านศาสดาผู้ทรงเกียรติ(ศ)และชะรีอะฮ์ของอิสลาม นี่เป็นคำ

กล่าวมานานหลายปีแล้วก่อนการปฏิวัติที่ถูกกล่าวอย่างละเอียดไปแล้ว องค์การต่าง ๆ ที่ถูกครอบงำโดยพวกจักรวรรดินิยมบนโลกนี้พากันต่อต้าน และเมื่อการปฏิวัติอิสลามได้รับชัยชนะบรรดาพวกจักรวรรดินิยมทั้งหลายบนโลกนี้เข้าใจแล้วว่า ถ้าหากคำกล่าวนี้ซึ่งนั่นก็คือเอกภาพของมวลมุสลิมได้เกิดขึ้นจริง บรรดามุสลิมทั้งหลายจะต้องให้ความสนใจต่อศูนย์กลางและประชาชาติตัวอย่างของอิสลามนั่นก็คือ สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านอย่างแน่นอน เงินจำนวนมหาศาล ได้ถูกใช้ไปในนามของรัฐบาลอนุรักษนิยมและพวกที่ถูกครอบงำโดยจักรวรรดินิยม ในการสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้น เพื่อจะมีให้ความเป็นเอกภาพซึ่งเป็นศาสนแห่งการปฏิวัติและศาสนแห่งอิสลามนี้เกิดขึ้นได้ในประเทศต่าง ๆ ทั่วไปซึ่งคลุมไปถึงประเทศอาหรับต่าง ๆ หรือประเทศที่ใช้ภาษาอูรดู หรือแม้กระทั่งประเทศซึ่งเป็นอิสลามเอง”

“หากเราต้องการที่ให้คุณค่าต่าง ๆ ของอิสลามได้รับการกล่าวขานในลักษณะที่เป็นคุณค่าอย่างแท้จริงและสามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจของมนุษยชาติ จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงที่วางอยู่บนพื้นฐานของคุณค่านั้นในการดำเนินชีวิตของมวลมุสลิม สิ่งเหล่านี้ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยปราศจากเอกภาพของบรรดามุสลิม เอกภาพไม่อาจเกิดขึ้นได้อีก ด้วยกันการแยกแตกออกไปเป็นกลุ่ม ๆ หรือด้วยการเป็นศัตรูซึ่งกันและกัน หรือมีการสู้รบระหว่างนิกายต่าง ๆ

เรามีได้บอกกับมัชฮับต่าง ๆ ของโลกอิสลามว่า เราต้องมารวมกัน ละทิ้งหลักศรัทธาเฉพาะของพวกเขา และต้องมายอมรับต่อหลักศรัทธาของอีกฝ่ายหนึ่ง แต่ทว่าจะกล่าวต่อบรรดามุสลิมทั้งหลายว่า สิ่งที่สำคัญยิ่งกันระหว่างมัชฮับต่าง ๆ ของมุสลิมมีมากกว่า สำคัญกว่า และเป็นหลักฐานกว่าเรื่องที่มีการแตกต่างกัน บรรดาศัตรูของพวกเขาเรามากยึดกุมอยู่กับสิ่งที่ซึ่งพวกเขาขัดแย้งกัน ฉะนั้นพวกเราจะต้องยึดมั่นอยู่กับสิ่งที่เรามีคล้ายคลึงกัน และเราจะต้องป้องกันไม่ให้ศัตรูของอิสลามฉวยโอกาสได้โดยการบีบคั้นประชาชาติอิสลามด้วยความรู้สึกแปลกแยกของเรากันเอง ถือเป็นสิ่งที่โชคร้ายที่เราได้แก้ปัญหาเหล่านี้แล้วในอิหร่าน และในส่วนต่าง ๆ ของโลกอิสลามก็เช่นกันก็ยังมีพี่น้องของเราอีกมากมายที่ได้แก้ไขปัญหานั้น หรือไม่ก็ใกล้ที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้แล้ว แต่บรรดาศัตรูของอิสลามก็ยังไมยอมวางมือ นับแต่อดีตที่ผ่านมาเมื่อพวกจักรวรรดินิยมได้เข้ามาสู่ประเทศอิสลามต่าง ๆ ก็คือประมาณ 150 ปีถึง 200 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันที่พวกเขาได้กระทำลงไปก็คือ สร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นระหว่างมัชฮับต่าง ๆ ของบรรดามุสลิม ฉะนั้นเราจะต้องระวังอย่างมาก บรรดาชีอะฮ์และซุนนะฮ์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมิขมวดมุ่นสำหรับตนเองในการที่จะทำให้มัชฮับต่าง ๆ ของอิสลามเข้ามาใกล้ชิดซึ่งกันและกันพิทักษ์ไว้ซึ่งความรักต่อกันและให้การสนับสนุนช่วยเหลือกันฉันท์พี่น้อง และก็ต้องพยายามที่จะให้ได้มาในสิ่งนี้” ❀

